

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559..

..ทุกคนมีความตั้งใจได้มาทำบุญทำทานการกุศลตามวันหยุดวันว่างของตนเอง ได้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคน ก็ถือว่าเราเป็นคนไม่ประมาทในชีวิต ก็จะทำให้ชีวิตของเราที่มีอยู่ ให้มีผลมีประโยชน์ตามที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้สร้างคุณงามความดีเพิ่มบุญบารมีของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าหากเราไม่ได้ทำ ก็เหมือนกับบางคนทีไรรวยเป็นบางครั้งคราวไป บางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไม่ดี ไม่เจริญรุ่งเรือง ก็คือบุญกุศลขาดวรรคขาดตอนเป็นธรรมดา แต่บางคนก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ หลายต่อหลายปีก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ ก็คิดว่าเป็น โชคชะตาบารมีของตนเองที่ได้สร้างบุญบารมีสั่งสมเอาไว้ติดต่อกัน เหตุฉะนั้นบางคนตั้งแต่มาเกิด ตั้งแต่เล็กจนถึงหนุ่มสาวจนถึงท่ามกลางคน ก็ทุกข์ยากลำบาก บางคนแก่อายุ 70 80 ปีเสียก่อนจึงจะมีเงินมีทอง มีทรัพย์สินมีรถมีเรือมีบ้านมีช่อง มีเงินจับจ่ายใช้สอยสะดวก ก็ไปได้บุญเอาบุญไปพลาย บุญกุศลที่ส่งให้ให้ตนเองยามเฒ่ายามแก่ อันนั้นเรียกว่าได้ทำบุญเมื่อแก่ เมื่อได้ทำบุญเมื่อแก่ก็ได้รับผลเมื่อแก่ อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ ดังพระอานนท์เถระเจ้าได้นำมาสาธยายเวลาทำบุญท่านเปรียบเทียบให้ฟัง เวลาทำบุญให้ทำบุญตั้งแต่หนุ่มแต่น้อย ก็ไม่ได้ทำ เวลาใหญ่โตมาก็ไม่ได้รับผลรับประโยชน์ทั้งบุญและกุศลยามเฒ่ายามแก่ บางคนมีอาหารการกินสมบูรณ์มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยมีดวงตาเห็นธรรม ก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่ของพวกเรา ตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยก็ไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีล อยู่แต่ครอบครัว อยู่กับลูกกับหลานดูแลลูกหลานอยู่ เวลาเฒ่าแก่มาแล้วถึงได้เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเจริญภาวนาปฏิบัติ ก็เลยได้รับความสุขยามเฒ่าแก่ มาได้รับความสะดวกสบายก็ด้วยอำนาจของกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้

..เหตุฉะนั้นบางคนจึงเปรียบเทียบว่า เหมือนบุคคลทำนา ทำนาแล้วก็ได้รับข้าวมา ออกมาครั้งแรกก็เป็นข้าวน้ำนม นำมาทำเป็นขนม ขนมเหมือนข้าวมธุปายาส ก็ได้ทำบุญครั้งหนึ่ง พอมาถึงอีกระยะหนึ่งก็นำมาทำข้าวเฒ่า คำข้าวเฒ่าก็มาถวายพระอีก ต่อมาเวลาข้าวท้องแก่แล้ว ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็มาสีเป็นข้าวสาร สีข้าวแล้วก็เอามาทำบุญทำกุศล อันนี้ก็ว่าได้ทำประโยชน์ตั้งแต่เป็นข้าวน้ำนมมาจนถึงมาเป็นข้าวสารมาหุงในหม้อ ก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่แล้วที่ได้ทำมาทุกช่วงทุกตอน เหตุฉะนั้นบางคนก็เป็นอย่างนั้น บางคนก็แก่เสียก่อนจึงได้ทำบุญทำทานการกุศล ก็ถือว่าโชคดีในชีวิตที่ยังมีอยู่ ได้ทำน้อยแต่ก็ได้ทำ ทำตามกำลังศรัทธาของตน บัดนี้ได้ทำแล้วไหนก็ดีก็ได้ทำตามกำลังของตนเอง ก็ทำให้จิตใจมีความสุข เมื่อจิตใจของเรามีความสุขก็เลยมีบุญ บุญคือความสุขใจ ได้ทำไว้มาก ไว้น้อยเพียงใดก็พอใจสุขใจ เหมือนพวกเราบริจาคทานอย่างนี้ บริจาคทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังศรัทธาของตน เราก็ได้ทำไปตามกำลังของตน ได้ทำไปทีละน้อยทีละน้อยก็เป็นกองบุญใหญ่ได้รับผลรับประโยชน์ เหมือนคนทำบ้าน แต่ก่อนก็ทำอย่างเล็กๆ เฒ่าแก่มาก็มีเงิน

มีทองก็ได้สร้างบ้านหลังใหญ่หลังโต ก็พอมีเงินมีทองมากขึ้น รวมมาได้รับความสะดวกสบายเมื่อตอนเฒ่า
ตอนแก่ อันนี้เด็กบางคนมาเกิดใหม่ พ่อแม่ก็ได้หาเงินหาทองให้ใช้ให้สบายให้ค่าเล่าเรียนการศึกษา ค่าอาหาร
การกินไปโรงเรียน ค่ารถค่าเรือเสื้อผ้าหนังสืออะไรต่างๆ พ่อแม่หาเงินหาทองมาแล้วก็เอาไว้ให้ลูกได้ศึกษา
เล่าเรียน ก็เรียกว่าเด็กคนนั้นได้บุญของเขา เขาก็รอกันว่าพ่อแม่มีเงินมีทองเขาจึงจะมาเกิดด้วย ถ้าพ่อแม่ไม่
มีเขาก็ไม่มาเกิดด้วย บางคนก็ไม่มีลูกเลย เราก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นมาด้วยอำนาจของบุญ พวก
เรานี้ก็ได้พอเหมาะสมกับบุญของตนเอง เราจึงได้มาเกิด มาเป็นเด็กเล็กๆ พ่อแม่มีเงินมีทองมีรตรา
สะดวกสบาย อันนี้เรียกว่าบุญของเขา แต่ก่อนเขาก็ได้เกิดมาจนเฒ่าจนแก่เหมือนกัน ก็ได้ทำบุญทำทานการ
กุศล เวลาเฒ่าแก่แล้วล่วงลับดับไปได้มาเกิดใหม่ เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ เกิดเป็นคนมาหลายภพหลายชาติ
ได้ทำบุญมาหลายภพหลายชาติแล้ว จะรำรวยมั่งศรีสุขก็ด้วยอำนาจกรรมของตนเองนี้ บางคนก็พึ่งมาเกิดเป็น
มนุษย์ใหม่ ก็ยังไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรก็ยังไม่ได้เข้าวัดเข้าวา เป็นโจรเป็นขโมย ลักของวัดของวาที่มี
ลักขโมยของชาวบ้านพวกเดียวกันก็มี เพราะมันไม่ได้ศึกษา มาจากสัตว์เดรัจฉานใหม่ๆ มาเกิดเป็นมนุษย์
ใหม่ๆก็เลยไม่สมบูรณ์ ไม่รู้จักทางถูกทางผิด เราก็จะให้เห็นบางบุคคล ทำไมมันถึงทำผิดกฎหมายบ้านเมือง
ถึงเข้าคุกเข้าตารางเรือนจำ ก็เพราะสติปัญญาไม่มี ไม่รู้จักถูกจักผิดจึงทำผิดกฎหมาย พวกนี้มันไม่รู้บุญรู้
บาปอะไร จนน่าเห็นใจอย่างนั้น

..ดังนั้นผู้ที่รู้จักบุญจักบาป รู้จักสุขจากทุกข์ ก็เลยได้มาทำคุณงามความดีมาเกิดเป็นมนุษย์หลายชาติ
แล้ว ก็เลยเหลื่อมล้ำต่างกัน มั่งมีศรีสุขมากน้อยต่างกัน ทุกข์จนต่างกัน อันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าใน
พรथานอกพรथาก็ดี ก็ได้ทำบุญการกุศลเช่นนี้ ก็ถือว่าชีวิตของพวกเรามีกำไรมีผลมีประโยชน์ ที่เราได้
สร้างสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้ เหตุฉะนั้นก็ขออำนาจขอพรให้ทุกคนที่มีความตั้งใจสร้างสมอบรมคุณ
งามความดีสร้างบุญบารมีเอาไว้ หากได้มีจุดประสงค์งานหมายในสิ่งใดไว้ในใจ ก็ขออำนาจบุญกุศลจงลด
บันดาลให้ทุกท่าน ได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีที่ตนเองพึงปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..